

HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 11/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thảo luận về tình hình thực hiện một số nội dung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; các sở, ngành liên quan, các huyện, thành phố dự hội nghị.

Đến nay, trong Khu kinh tế Thái Bình đã có 29 nhà đầu tư đề nghị được nghiên cứu lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 và tài trợ sản phẩm quy hoạch phân khu chức năng cho tỉnh. Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2025, Thái Bình sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về quyết định thành lập, quyết định phê duyệt quy hoạch chung và chủ trương, chính sách xây dựng và phát triển Khu kinh tế Thái Bình nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ và nhân dân, tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện. Đến hết tháng 4/2020, tỉnh sẽ hoàn thành việc cắm mốc quy hoạch chung. Cùng với đó, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành chức năng, hai huyện Thái Thụy và Tiên Hải rà soát, điều chỉnh các quy hoạch liên quan, các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết... bảo đảm phù hợp, thống nhất; đồng thời, hoàn thành lập quy hoạch phân khu xây dựng các khu chức năng trong Khu kinh tế; xây dựng và ban hành các văn bản quy định về quản lý trong Khu kinh tế; triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng phục vụ thu hút đầu tư vào Khu kinh tế.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận về báo cáo kết quả thực hiện đề án hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đề án, toàn tỉnh có 25.830 hộ người có công với cách mạng được hỗ trợ về nhà ở. Đến ngày 31/12/2019, số hộ người có công với cách mạng đã đề nghị phê duyệt danh sách và cấp kinh phí hỗ trợ là 17.774 hộ, đạt 68,9% tổng số hộ của đề án; số còn lại 8.056 hộ không thực hiện đề án. Đây là những hộ không còn nhu cầu, không đủ điều kiện hỗ trợ, đã chuyển đi nơi khác, về ở với con cháu... Tuy nhiên, theo báo cáo của 8 huyện, thành phố, đến ngày 31/12/2019, toàn tỉnh có 2.598 gia đình người có công với cách mạng đề nghị hỗ trợ cải thiện nhà ở phát sinh ngoài đề án. Vì vậy, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình Thủ tướng Chính phủ cho phép sử dụng kinh phí từ ngân sách trung ương đã cấp cho tỉnh Thái Bình hỗ trợ các hộ trong danh sách của đề án nhưng không còn nhu cầu hỗ trợ về nhà ở để hỗ trợ cho các hộ phát sinh ngoài đề án. Số kinh phí sau khi sử dụng còn lại sẽ chuyển trả trung ương.

Sau khi nghe các đại biểu thảo luận và phát triển Khu kinh tế Thái Bình nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ và nhân dân, tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện. Đến hết tháng 4/2020, tỉnh sẽ hoàn thành việc cắm mốc quy hoạch chung. Cùng với đó, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành chức năng, hai huyện Thái Thụy và Tiên Hải rà soát, điều chỉnh các quy hoạch liên quan, các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết... bảo đảm phù hợp, thống nhất; đồng thời, hoàn thành lập quy hoạch phân khu xây dựng các khu chức năng trong Khu kinh tế; xây dựng và ban hành các văn bản quy định về quản lý trong Khu kinh tế; triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng phục vụ thu hút đầu tư vào Khu kinh tế.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận về báo cáo kết quả thực hiện đề án hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

dự án để thực hiện thí điểm; cùng với xem xét năng lực các nhà đầu tư tài trợ quy hoạch thực hiện các dự án sẽ tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư... Trên cơ sở nguyên tắc trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất ban đầu sẽ chọn 8 nhà đầu tư tài trợ sản phẩm quy hoạch chi tiết và là căn cứ để xác nhận tư cách nhà đầu tư đối với các dự án công nghiệp, thương mại, dịch vụ trong Khu kinh tế Thái Bình. Về tiêu chí chọn nhà đầu tư vào Khu kinh tế, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu phải dựa vào các tiêu chí cơ bản, đó là: Có đủ năng lực tài chính, năng lực kỹ thuật; thành tích trong đầu tư chứng minh bằng sản phẩm; phải có đặt cọc đầu tư (30%); có cam kết về tiến độ và cam kết thu hút nhà đầu tư thứ cấp. Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện xây dựng cơ chế, chính sách thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Thái Bình; chỉ đạo ban hành các quy định về quản lý, trong đó có các tiêu chí lựa chọn các nhà đầu tư, các nhà tài trợ sản phẩm quy hoạch; quy định về phạm vi hoạt động, thẩm quyền, trách nhiệm của ban quản lý dự án; xây dựng kế hoạch bố trí vốn đầu tư công để thực hiện các dự án, công trình hạ tầng trọng điểm trong Khu kinh tế. Huyện Tiên Hải và huyện Thái Thụy chỉ đạo các xã, thị trấn trong Khu kinh tế rà soát lại các quy hoạch, điều chỉnh, ban hành các quy hoạch mới phù hợp với quy hoạch Khu kinh tế. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý tăng thêm nhân lực cho Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp trên cơ sở bố trí đúng người có năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Về đề án hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công với cách mạng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các huyện, thành phố khẩn trương hoàn thiện hồ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng đối với các hộ còn lại theo đề án đã được phê duyệt; rà soát lại lịch cuối số nhà phát sinh một cách chính xác để thống nhất chính thức số lượng hộ cần hỗ trợ về nhà ở là bao nhiêu; trên cơ sở đó, UBND

tỉnh có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ cho phép sử dụng số tiền kết dư còn lại của đề án để xây dựng số nhà phát sinh của người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh cần hỗ trợ sửa chữa, xây mới, số còn lại sớm trả lại Chính phủ.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận về báo cáo đề xuất điều chỉnh tỷ lệ phân chia nguồn thu từ sử dụng đất giữa các cấp ngân sách từ năm 2020. Về nội dung này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất đánh giá việc thực hiện cơ chế theo kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh từ năm 2016 và việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế phân bổ nguồn thu từ đầu giá quyền sử dụng đất cho các địa phương, theo đó 95% nguồn thu phân cấp cho cấp huyện, xã là để thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới thì đến nay nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cơ bản hoàn thành, nợ xây dựng cơ bản đã cơ bản được thanh toán. Để quản lý, sử dụng, khai thác hiệu quả nguồn lực từ đất, hạn chế những phức tạp nảy sinh trong quá trình quản lý đất đai ở các địa phương, từ thực tiễn triển khai nhiều công trình trọng điểm phục vụ đời sống dân sinh, phát triển kinh tế - xã hội cần nguồn vốn đầu tư lớn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng, các huyện, thành phố thống kê chi tiết nợ xây dựng cơ bản các cấp ngân sách, từng loại nợ. Xây dựng đề án báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh điều tiết toàn bộ tiền đầu giá quyền sử dụng đất tại các dự án nhà ở tập trung sau khi đã hạch toán chi trả tiền giải phóng mặt bằng, thanh toán tiền đầu tư hạ tầng, thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản (đúng quy định), sẽ có chủ trương đầu tư dự án thực sự cấp bách ở địa phương có đất được đầu giá. Số tiền còn lại sẽ điều tiết toàn bộ về ngân sách cấp tỉnh phục vụ đầu tư các công trình trọng điểm.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất điều chỉnh chương trình lễ kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh.

MẠNH CƯỜNG

ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ TỈNH ỦY...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra tiến độ thi công công trình Tượng đài Bác Hồ với nông dân.

Ảnh: NGOC LINH

đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh hoan nghênh chủ đầu tư, nhà thầu thi công đã tuân thủ đúng các quy định trong đầu tư xây dựng công trình bảo đảm tiến độ đề ra, chất lượng tốt. Đồng chí đề nghị nhà thầu, đơn vị thi công huy động tối đa nhân lực, vật lực để hoàn thành công trình trước ngày 28/2. Tuy nhiên vẫn phải bảo đảm yêu cầu cao về kỹ thuật, mỹ thuật của công trình. Bên cạnh đó,

hệ thống cây xanh, vườn hoa, đường giao thông nội bộ và ánh sáng trong quần thể Quảng trường Thái Bình cũng phải được nhanh chóng hoàn thiện. Bởi trong tháng 3 tới, tại đây sẽ diễn ra các sự kiện quan trọng của tỉnh như khánh thành Tượng đài Bác Hồ với nông dân, công bố quyết định Thái Bình là tỉnh nông thôn mới và cũng là đầu mốc kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh.

TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH...

(Tiếp theo trang 1)

là cán bộ trưởng thành từ thực tiễn, với nhiều năm công tác trong lực lượng Công an nhân dân, đã tích lũy nhiều kinh nghiệm và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ ở nhiều vị trí công tác khác nhau. Tuy mới được Bộ Công an điều động, bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình nhưng đồng chí đã cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, được cán bộ và nhân dân đánh giá cao. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn trên cương vị Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Thượng tá Nguyễn Thanh Trường đoàn kết cùng Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy tỉnh, Công an tỉnh lãnh đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên

địa bàn tỉnh. Đồng chí đề nghị các cấp, các ngành, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh tích cực phối hợp để Thượng tá Nguyễn Thanh Trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chung của tỉnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tá Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh hứa sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, tu dưỡng về đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; xây dựng lực lượng Công an tỉnh vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

THỐNG NHẤT MỘT SỐ NỘI DUNG...

(Tiếp theo trang 1)

cập nhật đầy đủ danh sách, thông tin từng thành viên các đội phân ứng nhanh của từng đơn vị trong ngành, sẵn sàng điều động khi có dịch xảy ra; tham mưu tổ chức diễn tập cấp tỉnh khi có dịch xảy ra. Các bệnh viện

phải có thiết bị đo thân nhiệt nhanh tại phòng khám; cung cấp nước rửa tay, dung dịch sát khuẩn ở các khoa; tổ chức diễn tập tình huống khi có bệnh nhân nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV vào bệnh viện

từ việc đưa đón, cách ly, điều trị. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý việc thiết lập khu truyền nhiễm, mua sắm trang thiết bị cần thiết phục vụ việc cách ly ở Bệnh viện Phụ sản Thái Bình. Đối với việc cấp khẩu trang, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các bệnh viện chủ động khẩu trang y tế cho cán bộ, nhân

viên. Từ nguồn khẩu trang vải của tỉnh đã bàn giao, các bệnh viện phát miễn phí cho bệnh nhân, bán với giá hỗ trợ là 2.000 đồng/chiếc cho người nhà bệnh nhân; bắt buộc người đến khám và người thăm bệnh nhân phải có khẩu trang. Người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn... có thể được bệnh viện cấp phát tùy theo từng trường hợp cụ thể.

Thái Bình giao quân nhanh gọn, an toàn, đúng quy định

Đến 8 giờ 30 phút ngày 11/2, công tác giao nhận quân năm 2020 tại 8 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành. 2.650 tân binh phấn khởi lên đường về 23 đầu mối đơn vị nhận quân của Bộ Quốc phòng, Quân khu 3, đạt 100% chỉ tiêu giao quân.

* Tại Trung tâm Thanh thiếu niên tỉnh, UBND thành phố Thái Bình tổ chức lễ giao nhận quân năm 2020. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Đình An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Thái Bình; Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tại lễ giao nhận quân, thành phố Thái Bình tổ chức giao 180 tân binh cho 7 đầu mối đơn vị, hoàn thành 100% chỉ tiêu trên giao. Trong đó, trên 70% thanh niên nhập ngũ có trình độ văn hóa THPT, gần 24% có trình độ trung cấp trở lên. Tân binh là con cán bộ, đảng viên chiếm trên 16%. Phát biểu động viên tân binh trước khi lên đường nhập ngũ, đồng chí Đỗ Đình An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh, thành phố là địa phương giàu truyền thống yêu nước, cách mạng. Trải qua các thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, bao người con quê hương đã lên đường làm nhiệm vụ chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Tiếp bước cha anh, thế hệ trẻ hôm nay lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự cần nỗ lực khắc phục khó khăn, tích cực học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, chấp hành tốt kỷ luật của quân đội để trở thành chiến sĩ ưu tú.

* Huyện Tiên Hải tổ chức lễ giao nhận quân năm 2020. Các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Quang Ngọc, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 3; đại diện các đơn vị nhận quân, Bộ CHQS tỉnh, các sở, ngành tới dự.

Đợt giao quân lần này huyện Tiên Hải có 325 nam thanh niên đủ tiêu chuẩn về chính trị và sức khỏe nhập ngũ, được giao cho 8 đầu mối đơn vị.

Tại lễ giao nhận quân, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng hoa chúc mừng, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các thanh niên ra sức phấn đấu, sau thời gian rèn luyện trong quân ngũ sẽ trở thành những người có bản lĩnh, trí tuệ để khi trở về góp phần tích cực xây dựng quê hương giàu đẹp.

* Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Thiện, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Công an tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, Bộ CHQS tỉnh tới dự lễ giao nhận quân năm 2020 huyện Thái Thụy.

Năm 2020, huyện Thái Thụy được giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi 380 công dân nhập ngũ, giao cho 10 đầu mối đơn vị. Năm nay, chất lượng tân binh của huyện cao hơn so với mọi năm.

Tại lễ giao nhận quân, các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Thiện, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, huyện Thái Thụy đã tặng hoa chúc mừng tân binh và đơn vị nhận quân, động viên tân binh phấn khởi lên đường nhập ngũ.

* Các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tới dự lễ giao nhận quân năm 2020 tại huyện Hưng Hà. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh; các ban, ngành của tỉnh; các cơ quan, đơn vị...

Năm nay, huyện Hưng Hà có 380 nam thanh niên nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu được giao. Trong đó có 52 thanh niên vượt đơn tình nguyện nhập ngũ. Số tân binh của huyện được bàn giao cho 10 đầu mối đơn vị. Sau khi đại diện lãnh đạo huyện Hưng Hà giao nhiệm vụ và chúc các tân binh lên đường nhập ngũ mạnh khỏe, thực hiện

tốt nhiệm vụ được giao, đại diện tân binh của huyện phát biểu hứa nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tại lễ giao nhận quân, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng các đại biểu đã tặng hoa, động viên tân binh tích cực rèn luyện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

* Dự lễ giao nhận quân năm 2020 tại huyện Quỳnh Phụ có các đồng chí: Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Giang, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí lãnh đạo đại diện Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng một số sở, ngành; đại diện 9 đơn vị nhận quân; lãnh đạo các xã, thị trấn cùng thân nhân của các tân binh...

Năm nay, huyện Quỳnh Phụ có 365 thanh niên lên đường nhập ngũ có đủ điều kiện sức khỏe, trình độ văn hóa, chính trị, được biên chế về 9 đầu mối đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 3.

Trước giờ phút lên đường, tân binh Đỗ Văn Quyền, xã Quỳnh Hải thay mặt cho các tân binh nhập ngũ dự này phát biểu hứa tiếp tục phát huy truyền thống quê hương Quỳnh Phụ anh hùng, ra sức học tập, rèn đức, luyện tài, khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật quân đội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, quân đội và nhân dân giao phó.

Tại lễ giao nhận quân, các đại biểu đã tặng hoa động viên, căn dặn các tân binh trước giờ lên đường về đơn vị mới.

* Các đồng chí: Nguyễn Hồng Chuyền, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Quang Hưng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một

số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh tới dự lễ giao nhận quân năm 2020 tại huyện Vũ Thư.

Năm 2020, huyện Vũ Thư được giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi 335 công dân nhập ngũ, giao cho 11 đầu mối đơn vị. Nhờ triển khai quyết liệt, siết chặt và đổi mới các khâu thực hiện, đặc biệt là khâu khám tuyển tại huyện, năm 2020, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ của huyện Vũ Thư có nhiều thuận lợi, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo huyện Vũ Thư ghi nhận tinh thần trách nhiệm cao với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi tân binh và gia đình. Mong muốn mỗi tân binh khi vào quân ngũ sẽ nỗ lực khắc phục khó khăn, khổ luyện, tu dưỡng, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống quê hương anh hùng. Các đơn vị, địa phương, nhân dân toàn huyện cần thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, thiết thực giúp đỡ thân nhân để tân binh yên tâm hoàn thành nhiệm vụ trong quân ngũ.

* Dự lễ giao nhận quân năm 2020 tại huyện Đông Hưng có các đồng chí: Vũ Đức Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các đơn vị nhận quân, các sở, ngành của tỉnh...

Năm 2020, huyện Đông Hưng có 360 tân binh nhập ngũ về 11 đầu mối đơn vị, đạt 100% chỉ tiêu được giao. Trước khi về đơn vị mới, 110 tân binh đã được học lý báo bệ dưỡng nhận thức về Đảng, 50 tân binh vượt đơn tình nguyện nhập ngũ.

Tại lễ giao nhận quân, lãnh đạo huyện Đông Hưng đã phát biểu, động viên tân binh lên đường nhập ngũ. Đại diện các tân binh hứa tiếp tục phát huy truyền thống quê hương anh hùng, truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tích cực học tập,

nâng cao trình độ, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, điều lệnh quân đội và các quy định của đơn vị, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành và huyện Đông Hưng đã tặng hoa và chúc các thanh niên ưu tú hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập, huấn luyện; luôn là người chiến sĩ tốt, gương mẫu trong suốt thời gian nhập ngũ.

Do tình hình phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra nên công tác giao, nhận quân tại huyện Đông Hưng diễn ra ngắn gọn, trang trọng, an toàn. Trước đó, tất cả các tân binh đều được kiểm tra sức khỏe lần cuối, cấp phát khẩu trang và rửa tay bằng nước sát khuẩn để bảo đảm an toàn trước khi lên đường nhập ngũ.

* Đồng chí Hà Công Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy dự lễ giao nhận quân năm 2020 tại huyện Kiến Xương. Cùng dự có lãnh đạo Cục Hậu cần Quân khu 3, Bộ CHQS tỉnh, Báo Thái Bình.

Năm 2020, do làm tốt các bước trong quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, huyện Kiến Xương đã tuyển chọn được 350 thanh niên, trong đó 325 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, 25 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân, đạt 100% chỉ tiêu, chất lượng tốt. Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp trong huyện làm tốt công tác quản lý thanh niên trong tuyển; tổ chức các hoạt động bồi dưỡng nhận thức về Đảng, giao lưu, gặp mặt, tặng quà tân binh... trước ngày lên đường nhập ngũ bảo đảm đúng quy định.

Tại lễ giao nhận quân, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của tỉnh, Quân khu 3 và huyện Kiến Xương đã tặng hoa chúc mừng các đơn vị nhận quân và động viên các tân binh lên đường nhập ngũ.

Đến 8 giờ 30 phút, lễ giao nhận quân của huyện Kiến Xương hoàn thành, bảo đảm trang trọng, nhanh gọn, an toàn tuyệt đối, đúng theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng; thực hành giao nhận quân bảo đảm giao đủ 100% chỉ tiêu cho 9 đầu mối đơn vị nhận quân.

* Công an tỉnh tổ chức lễ giao nhận công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân năm 2020. Đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an về việc tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, Hội đồng xét duyệt Công an tỉnh đã tuyển chọn 196 công dân có sức khỏe tốt và bảo đảm các yêu cầu về chính trị, trình độ văn hóa thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân năm 2020. Các chiến sĩ mới sẽ được bổ sung vào các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Cục Cảnh sát quản lý trại giam, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Cục An ninh điều tra và Công an tỉnh Thái Bình.

Lễ giao quân và tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội được tổ chức trang trọng, đúng thời gian, bảo đảm quân số theo quy định.

* Để bảo đảm chỉ tiêu trên giao, hội đồng nghĩa vụ quân sự các huyện, thành phố đã xuống lệnh gọi 2.800 công dân nhập ngũ, đạt 105,66% so với chỉ tiêu, trong đó sức khỏe loại 1 đạt 10,11%, loại 2 đạt 47,28%, loại 3 đạt 48,26%. Thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự có trình độ văn hóa THCS đạt 19,1%; THPT và cao đẳng, đại học đạt 86,56%. Cùng với làm tốt công tác kiểm tra, quản lý quân số, tình hình sức khỏe tân binh trước ngày nhập ngũ, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh còn thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và các hoạt động thăm hỏi, tặng quà động viên tân binh, tạo khí thế phấn khởi hướng đến ngày hội tổng quân.

Do tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh chỉ đạo hội đồng nghĩa vụ quân sự các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện Công điện số 06 của Bộ Tổng tham mưu về việc tổ chức giao nhận quân năm 2020 khi đang có dịch bệnh do nCoV gây ra. Kết quả, các địa phương tổ chức lễ giao nhận quân không quá 25 phút, tổ chức kiểm tra thân nhiệt và cấp phát khẩu trang cho 100% thanh niên nhập ngũ; đồng thời, thông báo tới người thân tân binh phải mang theo khẩu trang để đề phòng lây nhiễm nCoV.

NHÓM PHÓNG VIÊN